

Centara Bangkok Cycling Championship 2015



การแข่งขันจักรยานทางเรียบ

ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

“Centara Bangkok Cycling Championship 2015



เนื่องในโอกาสปีมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 กองทัพอากาศที่ 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับบริษัทฟาร์เธอร์ แอนด์ ซัน อีเว้นท์ เอเจนท์ จำกัด โรงแรมเซ็นทารา สถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 กรุงเทพมหานคร ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการแข่งขันจักรยานทางเรียบ

“CENTARA Bangkok Cycling Championship 2015” ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 04.00-09.00 น ในเส้นทางวัฒนธรรมและท่องเที่ยวรอบ กรุงเทพมหานครระยะทาง 40 กิโลเมตร เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อันยาวนานที่อยู่คู่กับกรุงเทพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบเข้า **“โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”** ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยการจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี **“Centara Bangkok Cycling Championship 2015”** เป็นครั้งที่ 2 เพื่อยืนยันความพร้อม โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดแข่งขัน ณ ห้องไชน่า โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

พลโทกัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานกล่าวถึงความพร้อมและความร่วมมือของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันจักรยานทางเรียบว่า เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีการแข่งขันจักรยานทางเรียบ

“CENTARA Bangkok Cycling Champions 2015” ซึ่งถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กองทัพบกมีนโยบายเกี่ยวกับการศึกษาขึ้นเป็นภารกิจอันสำคัญประการหนึ่งของทหาร เพื่อเป็นกลไกหนึ่งของกองทัพ ในการพัฒนาด้านการศึกษาของกองทัพ ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายและข้อปฏิบัติในเรื่องการส่งเสริมปีการท่องเที่ยววิถีไทยปี 2558 โดยให้ความสำคัญตั้งแต่ผู้ประกอบการ ชุมชนที่อยู่พื้นที่โดยรอบสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ควรอำนวยความสะดวก ให้ความเป็นธรรมชาติ เพราะถือเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องการดำเนินยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องทำให้สอดคล้องกับการส่งเสริมควบคู่กับการท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้านด้วย ซึ่งควรจัดให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว อาทิ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกันให้มากที่สุด โดยมอบหมายให้ภาคเอกชนเป็นผู้ขับเคลื่อน ภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนและให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในปีนี้เป็นโอกาสเปิดประชาคมอาเซียน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกก่อตั้งอาเซียน รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการสร้างประชาคมอาเซียน ที่เน้นการปฏิบัติและเชื่อมโยงยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนในภูมิภาค

ทั้งนี้การแข่งขันจักรยานทางเรียบ ถือเป็นกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาของประเทศ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การศึกษา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการบูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตลอดจนปัจจัยสนับสนุนให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล

วัตถุประสงค์สำคัญการจัดงานอีกประการ เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดแสดงเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพ เพื่อเป็นการถวายเป็นความจงรักภักดีและประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปสู่สายตาชาวต่างประเทศ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการแข่งขันจักรยานทางเรียบ

คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและ รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมแข่งขันจักรยานทางเรียบว่า สำหรับกลุ่มโรงแรมเซ็นทาราได้เปิดดำเนินธุรกิจด้านการโรงแรมมากกว่า 20 ปี โดยปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราเป็นเซนโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย มีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือทั้งสิ้น 68 แห่ง โดยตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย 47 แห่ง และในต่างประเทศ 21 แห่ง ได้แก่ เวียดนาม มัลดีฟส์ ศรีลังกา บาฮาลิ เชียงใต้ อินโดนีเซีย เกาะมอริเชียส มหาสมุทรอินเดีย เอธิโอเปีย การ์ตา โอมาน และลาว โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกผู้เข้าพักทุกกลุ่ม ทั้งคู่รัก ครอบครัว และกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมทั้งผู้ที่ต้องการจัดประชุมและสัมมนา

เนื่องในปี 2558 เป็นปีมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60

พระราชทานกลุ่มโรงแรมเซ็นทาราในฐานะผู้สนับสนุนหลักมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย ในการจัดกิจกรรม“CENTARA Bangkok Cycling Championship 2015” เส้นทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอันยาวนานที่อยู่คู่กับกรุงเทพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผ่านกิจกรรมการปั่นจักรยานทางเรียบ

สำหรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางเซ็นทารากรู๊ปและบริษัทในเครือได้เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานทุกท่านตั้งแต่เรื่องสถานที่ อาหาร ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดการแข่งขัน

นอกจากนี้ทางเซ็นทารากรู๊ปได้จัดการประชาสัมพันธ์การจัดงานแข่งขันจักรยานทางเรียบผ่านสื่อของทางโรงแรมไปยังโรงแรมในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดการแข่งขัน และจะนำภาพกิจกรรมไปเผยแพร่เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ด้วยกิจกรรมการปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เส้นทางสายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว นับเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร

คุณธานีทร์ พงศ์จาดุรณศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทฟาร์เธอร์แอนด์ซัน อีเว้นท์ เอเจนซี จำกัด จำกัด กล่าวถึงความกล่าวถึงความพร้อมรูปแบบการแข่งขัน จำนวนผู้สมัคร เทคนิค เส้นทาง บรรยากาศและผลที่คาดว่าจะได้รับการจัดงาน กิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ **“CENTARA Bangkok Cycling Championship 2015”** ว่า สำหรับความพร้อมการจัดการแข่งขันด้านเส้นทางทางที่ทีมงานได้สำรวจและได้วางจุดดูแลความปลอดภัยผู้เข้าแข่งขันทุกคนอย่างรัดกุม โดยเฉพาะบริเวณตามแยกไฟสัญญาณจราจร ตรอก ซอก ซอย เพื่อป้องกันรถประเภทอื่นเข้ามาแทรกแซงบนเส้นทางการแข่งขัน รวมถึงมีหน่วยรถปฐมพยาบาลเคลื่อนที่ติดตามผู้เข้าแข่งขันอย่างใกล้ชิดรวมถึงมีหน่วยช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างแข่งขัน

ด้านจำนวนผู้สมัครแต่ประเภทได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมการแข่งขันจักรยานทางเรียบครั้งนี้จัดแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประเภท รุ่นนักปั่น VIP ประเภทรุ่นแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน รุ่น DEF และประเภท รุ่นพิชิตใจเกินร้อย

ส่วนเส้นทางการแข่งขันสถานที่จัดการแข่งขันประเภทแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯและประเภทปั่นพิชิตใจเกินร้อย ระยะทาง 40 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นวงเวียนโอเดียน เส้นทาง เยาวราช – ราชดำเนิน – สะพานพระปิ่นเกล้า – ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี – สะพานพระราม8 – ลานพระบรมรูปทรงม้า ซึ่งเป็นสั้นชัย

ประเภทนักปั่น VIP ระยะทาง 10 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นวงเวียนโอเดียน เส้นทาง เยาวราช – ราชดำเนิน – สนามหลวง – วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – ลานพระบรมรูปทรงม้า นับเป็นเส้นทางสายวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ที่นัก

ปั่นจักรยานทุกคนชื่นชอบและใฝ่ฝันจะปั่นจักรยานบนเส้นทางนี้

อย่างไรก็ตามหลังจากการแข่งขันสิ้นสุดเสร็จคาดว่ากระแสความนิยมการปั่นจักรยานในประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เพื่อการเดินทาง รวมไปถึงการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว และปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนได้วางกลยุทธ์การทำตลาดตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ปีการท่องเที่ยววิถีไทยในตลาดทั่วโลก เพื่อปลุกกระแสและกระตุ้นนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้เข้ามาค้นหาความเป็นไทย

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวถึงการให้ความสนับสนุน การแข่งขันจักรยานทางเรียบและการจัดแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ ว่า ปัจจุบันธนาคารออมสินจะก้าวสู่ปีที่ 102 ในเดือนเมษายนนี้ นอกจากภารกิจ ในการเป็นสถาบันการเงิน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการออม และสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากแล้ว ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ก็ถูกผสมผสานอยู่ในวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารออมสินเสมอมา

ทั้งนี้ เพราะธนาคารออมสินได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำงาน ธนาคารจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยสะท้อนให้เห็นจากวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคาร ที่มุ่งมั่นจะเป็นสถาบันทางการเงิน ที่เชื่อมโยงสังคมไทยให้มีความมั่นคง ภายใต้อุปสงค์สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน และได้ถูกถ่ายทอดสู่พนักงานธนาคารออมสินในทุกกระดับ ผ่านกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางเรียบ ครั้งนี้ นอกเหนือจากการนำนักปั่นจากชมรมจักรยานธนาคารออมสินเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ยังได้รับเกียรติในการจัดการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงโดยวงดุริยางค์ทหารบก เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558 และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยในศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชน ผู้ร่วมงาน ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพในพระองค์

คุณโกศล สงเนียม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีข่าวสปริงนิวส์ ทีวีดิจิทัล ช่อง 19 กล่าวถึงการติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและการถ่ายทอดการแข่งขันว่า ในฐานะสื่อสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานทางเรียบ **“CENTARA Bangkok Cycling Championship 2015”** ซึ่งถวายเป็นพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทางสถานีโทรทัศน์โทรทัศน์ Spring News ซึ่งเป็นสถานีข่าว 24 ชั่วโมง ออกอากาศระบบ DigitalTV ช่อง 19 ดาวเทียม ช่อง 29 Spring News ชมสด www.springnews.co.th/live. จะทำการถ่ายทอดสดการแข่งขันเพื่อเผยแพร่ให้คนทั่วโลกได้รู้จักการแข่งขันดังกล่าวและรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมให้วงการกีฬาของไทยก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลได้อีกหนทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล

ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมทางสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ได้ติดตามความเคลื่อนไหวมารายงานให้ประชาชนได้รับ

ทราบทั้งทางข่าวสาร การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของสปริงนิวส์ ซึ่งการถ่ายทอดการแข่งขันจักรยานทางเรียบครั้งนี้ผู้ชมจะได้ชมการแข่งขันพร้อมกันทั่วประเทศและต่างประเทศ เส้นทางการบินจักรยานจะได้ผ่านไปสู่อุทยานโลกเห็นถึงทัศนียภาพความสวยงามและวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกของคนไทยมาช้านาน

จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม “CENTARA Bangkok Cycling Championship 2015” เส้นทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 04.00-09.00 น รายได้ส่วนหนึ่งมอบเข้า “โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร”ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอบถามรายละเอียดได้ที่ WWW.CENTARABANGKOKCYCLING.COM หรือบริษัท ฟาร์เธอร์แอนด์ซัน อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด โทร. 095-090-8058 , 095-090-793